



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑ ๒๖๗

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัย/
เลขาธิการคณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย/เลขาธิการคณะกรรมการ
พิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการบริหาร
ทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่คณะบริหารธุรกิจได้เสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย
สถานบริการการเรียนรู้ด้านธุรกิจ พ.ศ. ต่อคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า “ร่าง” ระเบียบฯ ดังกล่าว เป็น
หน่วยงานในกำกับที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ เห็นควรให้คณะกรรมการอำนวยการบริหาร
ทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้พิจารณาและกำหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการหน่วยงานในกำกับที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ ที่เป็นอิสระสามารถดำเนินการได้
อย่างคล่องตัวและพึ่งพาตัวเองได้ โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดทำคู่มือการดำเนินงานในรูปแบบ
วิสาหกิจให้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้น

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการทบทวน “ร่าง” ระเบียบฯ ดังกล่าว
เนื่องจากเป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารโดยคณะบริหารธุรกิจ เห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการ
อำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับฯ พิจารณามติ

คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ “ร่าง” ระเบียบฯ ดังกล่าว
โดยให้อยู่ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการดำเนินงานของ
หน่วยงานในกำกับ และเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ และสภาฯ เพื่อพิจารณาตามลำดับ
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การจัดตั้งหน่วยงานในกำกับ มีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง ๒ ลักษณะ ได้แก่

๑.๑ หน่วยงานในกำกับที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย ต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวค่อนข้างมีความเสี่ยงต่อองค์กร จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในเรื่องการบรรจุพนักงาน การบริหารงาน และการบริหารงบประมาณ อย่างเร่งด่วน ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อปรับลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๑.๒ หน่วยงานในกำกับที่อยู่ภายใต้คณะ เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการทั้งด้านงาน เงิน คน ภายใต้คณะ จะต้องดำเนินการภายใต้คณะกรรมการอำนวยการทรัพย์สินฯ และระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. คณะใดที่มีหน่วยงานในกำกับอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะ ผู้บริหารต้องใช้หลักการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ต้องวิเคราะห์เรื่องงาน เงิน คน อย่างละเอียดรอบคอบ ใช้หลักการใช้ทรัพยากรที่อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๓. เนื่องจากข้อบังคับในข้อ ๖ “ให้หน่วยงานในกำกับดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ยกเว้นหน่วยงานในกำกับที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ใช้ระเบียบอื่นเป็นการเฉพาะ” ไม่เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงควรปรับแก้ไขระเบียบให้ครอบคลุม และนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขระเบียบ ในข้อ ๖ และให้นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

มตบริหารฯ ครั้งที่ ๙/๕๘ หน้า ๒๙-๓๐ วาระที่ ๔.๔

๐๖ ๒/๗/๕๘